



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>ปลัด สธ. ช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุ</b></p> <p>-เสนอข่าว แวดวงสาธารณสุขมีการแชร์ภาพ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ลงจากรถยนต์ส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ พร้อมทั้งกล่าวถึงกรณีนี้ว่า เหตุเกิดขณะกำลังเดินทางไปทอดกฐินพระราชทานที่วัดบางกระบือ จ.ปราจีนบุรี ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมกับโทรเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 มารับตัวคนเจ็บไปรพ. โชคดีที่คนเจ็บซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยจึงไม่ได้รับบาดเจ็บมาก และได้รับรายงานว่าขณะนี้ปลอดภัยแล้ว ทั้งนี้ ขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความระมัดระวัง ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ เคารพกฎจราจร ต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อน หากพบเห็นอุบัติเหตุระหว่างทางต้องระมัดระวังในการลงไปช่วยเหลือด้วย เพราะหลายครั้งพบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุซ้ำระหว่างการช่วยเหลือ ต้องทำสัญลักษณ์ให้รถคันอื่นทราบว่ามีอุบัติเหตุ ส่วนการปฐมพยาบาลต้องดูว่าคนเจ็บมีสติหรือไม่ หายใจหรือไม่ หายใจสะดวกหรือมีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจหรือไม่ ไม่ควรเคลื่อนย้ายคนเจ็บเอง เพราะอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระดูกได้ ที่สำคัญต้องโทรแจ้ง 1669 เข้ามาช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งรพ.</p>
<p>มติชน, เว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์สำนักข่าวอิสร</p> <p>สยามธุรกิจ</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต แดงข่าวข้อสรุปการหารือร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม กัญชาเพื่อการแพทย์สำหรับประชาชน ประกอบด้วย พล.ร.ต.ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย น.ส. รสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน ผู้แทนมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ว่า ได้ข้อสรุปร่วมกันในการออกแถลงการณ์ซึ่งจะถึงนายกรัฐมนตรี และสนช. ที่จะหารือร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรณีการรับคำขอสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา และจะต้องมีการพิจารณาว่า พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ ที่เสนอโดย สนช. เพื่อให้ดำเนินการแก้ปัญหามาตรงตามข้อตกลงการค้า โดยเฉพาะเรื่องของการผูกขาดกัญชาและการเพิกถอนคำขอสิทธิบัตรกัญชา ขณะนี้ทราบว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งทีมขึ้นมาแก้ปัญหาแล้ว หากไม่เป็นไปตามที่ยื่นแถลงการณ์ก็จะฟ้องร้องกรมทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>นายปานเทพ แฉงว่า สนช. กำลังแก้ไขกฎหมายเพื่อปลดล็อกกัญชาให้สามารถใช้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย แต่สธ.กลับพยายามจำกัดการใช้สารสกัดกัญชาให้ใช้ได้เฉพาะประโยชน์ทางราชการ ตัดสิทธิประชาชนไม่ให้ใช้ประโยชน์ และตัดสิทธิภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ขณะที่ก.พาณิชย์รับคำขอจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชาและวิธีการใช้กัญชา ส่งผลขัดขวางนวัตกรรมที่จะเกิดจากนักวิจัยไทยและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ จึงขอเรียกร้อง ดังนี้ 1.ต้องไม่ให้มีการผูกขาดการใช้ประโยชน์จากกัญชาเฉพาะราชการหรือต่างชาติ หรือเอกชนรายใดรายหนึ่ง ต้องให้ประชาชนมีสิทธิใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 2.ยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตรกัญชาทุกฉบับทันที และพิจารณาคำขอตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 3.หยุดสร้างอุปสรรคขัดขวางการสร้างนวัตกรรมและการวิจัยและใช้ข้อมูลการวิจัยเพื่อจำกัดใช้กัญชาในทางการแพทย์ โดยกำหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน สามารถวิจัยกัญชาในการแพทย์ได้อย่างอิสระ และ 4.ปลดล็อกการใช้กัญชาเพื่อให้แพทย์แผนไทยสามารถใช้ได้</p> <p>นายคมสันกล่าวว่า ขอให้ปลดล็อกออกจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดโดยสิ้นเชิง เนื่องจากการเปลี่ยนจากประเภทที่ 5 เป็นประเภทที่ 2 ยังทำให้เกิดการผูกขาดโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ได้รับสิทธิตามการผลิตยาเสพติดประเภทที่ 2 เช่นเดียวกับการกำหนดให้วิจัยการแพทย์ 5 ปี ส่งผลให้เกิดการผูกขาดโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ</p> <p>นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ต้องแยกระหว่างคำขอจดสิทธิบัตรกัญชาที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ และที่ใช้สารสกัดจากกัญชาเป็นส่วนประกอบ ซึ่งในส่วนของการสกัดจากกัญชาไม่ได้ แต่ถ้าเป็นคำขอที่ใช้สารสกัดจากกัญชาเป็นส่วนประกอบและเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่สามารถยื่นจดได้ แต่แม้จะได้สิทธิบัตรคุ้มครอง ก็นำมาใช้ในไทยไม่ได้ เพราะกฎหมายไทยยังไม่ปลดล็อกให้ใช้กัญชาได้</p> <p>-เสนอข่าว นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ยืนยันว่า สารสกัดจากกัญชาไม่ได้รับความคุ้มครอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Smart ไทยแลนด์</p>	<p>ตามกฎหมายสิทธิบัตร เพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ทุกคนในไทยมีสิทธิที่จะวิจัยและนำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ส่วนที่บริษัทต่างชาติยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ถ้าเป็นสารสกัดจากกัญชา กรมา ไม่รับจดอยู่แล้ว แต่ถ้านำสารสกัดไปผสมกับอย่างอื่นจนเกิดเป็นยา สูตริยา หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ สามารถยื่นจดสิทธิบัตรได้ โดยการยื่นจดที่คำขอมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน และในช่วงที่ประกาศโฆษณา 90 วัน ไม่มีผู้คัดค้าน เจ้าหน้าที่ต้องรับคำขอเอาไว้ ส่วนจะได้รับจดหรือไม่ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะเป็นผู้พิจารณาต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. เปิดเผยว่า ขณะนี้อภ.อยู่ในขั้นตอนการเตรียมสถานที่ปลูกและขออนุญาตจากออย. ส่วนขั้นตอนการสกัดสารสกัดต้นแบบและการพัฒนาสูตรตำรับเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ขณะนี้ได้รับกัญชาของกลาง 100 กก. เพื่อนำมาสกัดเป็นสารสกัดต้นแบบ และอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยา ขณะเดียวกันได้ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจการปนเปื้อนโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อ-รา และจะได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหยดใต้ลิ้นจากสารสกัดกัญชาภายในเดือนม.ค. 2562 ทั้งนี้ บอร์ด อภ. ได้อนุมัติงบ 120 ล้านบาท สำหรับการปลูกและการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการสกัดในระดับกิ่งอุตสาหกรรม ขณะนี้กำลังปรับปรุงสถานที่ที่โรงงานสารสกัดคลอ 10 หลังจากนั้นจะผลิตสารสกัดต้นแบบเพื่อขึ้นทะเบียนจากกัญชาสายพันธุ์ที่ปลูกเองต่อไป คาดว่าจะปลูกได้เองภายในปลายปี 2562 สำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมจะปลูกที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 1,500 ไร่ ตั้งโรงงานผลิตเป็นคอมเพล็กซ์พร้อมกับวิจัยสมุนไพรและโรงงานผลิตสมุนไพรอื่น ๆ</p>
<p>ไทยโพสต์ สยามรัฐ เว็บไซต์ thaipr</p>	<p><b>คลินิกหมอครอบครัว</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.ชลบุรี และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รพ.บ้านโพธิ์ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ จัดงานสัมมนา "เชื่อมสถาบัน สานเครือข่าย DHS Academy สูศตวรรษที่ 21 ภาคตะวันออก" แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสมรรถนะคลินิกหมอครอบครัว ด้วยหลักเรียนรู้ร่วมสหวิชาชีพ และการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อดูแลชีวเวชศาสตร์ในกลุ่มแรงงานไทย-ต่างด้าว ในเขตสุขภาพที่ 6 โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปรับหลักสูตรการสอน เน้นเชี่ยวชาญรักษาระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิในชุมชนมากขึ้น โดยใช้พื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 เป็นฐานการเรียนรู้ ขณะที่ WHO พร้อมสนับสนุนและแบ่งปันองค์ความรู้จากไทยขยายไปทั่วโลก</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รว.สธ. กล่าวว่า สธ.มีนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถจัดการตนเองด้านสุขภาพ ผ่านทีมหมอครอบครัว ซึ่งจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวหน้าทีมคอยให้คำปรึกษาและร่วมดูแลประชาชน ตั้งเป้าในอีก 10 ปี ข้างหน้า คนไทยทุกคนจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัว</p> <p>ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อดีตผู้ตรวจฯ สธ. เขตฯ 6 กล่าวว่า เวชศาสตร์ครอบครัวของเขตสุขภาพที่ 6 เป็นพื้นที่พิเศษเนื่องจากเป็นเขตอุตสาหกรรม ต้องมีระบบการดูแลด้านสาธารณสุขที่ครบวงจรแก่ประชาชนที่อยู่ในวัยทำงาน ทั้งการป้องกันการเกิดโรค การดูแลสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>การใช้ยาปฏิชีวนะในสวนส้ม</b></p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มติดตามปัญหาชาชายแดน ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) พบปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะในผักผลไม้ในภาคเหนือ โดยเฉพาะในส้มโอและส้ม โดยพบว่ามีส่วนส้มจำนวนหนึ่งใช้ยาอะม็อกซิซิลลินฉีดต้นส้มเพื่อรักษาโรคกรีนนิ่ง และมีแนวโน้มที่จะใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในภาคอื่น ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคได้รับยามือสองและเกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อมจนก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา ล่าสุด สธ. ได้เร่งตรวจสอบเรื่องนี้ โดยเฉพาะการสืบหาเส้นทางการจำหน่ายกลุ่มนี้ให้กับเกษตรกร เพราะจัดเป็นยาอันตราย</p> <p>นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้มอบหมายออย.และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบแล้ว และให้ สสจ.ในพื้นที่ที่มีสวนส้มและพบปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วย</p> <p>ด้าน นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. ให้สัมภาษณ์ว่า ออย.ได้ดำเนินการ 2 ส่วน 1.ให้ สสจ.ในพื้นที่ที่มีสวนส้ม ตรวจสอบการกระจายยาอะม็อกซิซิลลินไปยังเกษตรกรสวนส้ม 2.ออย.จะกำชับไปยังผู้ผลิตให้กระจายยาแก่ร้านขายยาเท่านั้น ไม่สามารถขายให้เกษตรกรได้ หากตรวจพบผู้กระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>คลินิกโรคจากการทำงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เสรี ตูจินดา ประธานคณะกรรมการการแพทย์ สปส. เปิดเผยว่า สปส.ร่วมมือกับ สธ. จัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบ ในปี 2561 มีรพ.เข้าร่วมโครงการฯ 109 แห่ง เป็นรพ. สังกัด สธ. 103 แห่ง รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย 5 แห่ง และรพ.สังกัดกทม.อีก 1 แห่ง ลูกจ้างที่สงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานสามารถเข้ารับบริการที่คลินิกโรคจากการทำงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โดยให้นายจ้งยื่นแจ้งการประสบอันตรายตามแบบ กท.16 ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด เพื่อขอหนังสือส่งตัวไปยังรพ.ที่ให้บริการคลินิกโรครจากการทำงาน หรือติดต่อคลินิกโดยตรง</p>
<p>ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน คมชัดลึก ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ เว็บไซต์สปริงนิวส์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ sanook</p>	<p><b><u>แพทย์สว่างละเมิดคนไข้</u></b></p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณีคนไข้สาวแจ้งจับนายแพทย์วัย 53 ปี อ้างก่อเหตุข่มขืนและอนาจารระหว่างตรวจภายในที่คลินิก และมีการเจรจาจ่ายเงินเพื่อให้เรื่องเงียบ</p> <p>ล่าสุด นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่าได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ สธ. ลงไปติดตามเรื่องพร้อม กับ นพ.สสจ.นครสวรรค์แล้ว ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริยธรรมแพทย์ เบื้องต้นขอติดตามผลการสอบสวนก่อน เพราะคดีข่มขืนเป็นคดีอาญา ต้องลงโทษทางวินัยอยู่แล้ว และย้ำว่าในรพ. รัฐมีมาตรฐานตามที่ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์กำหนด</p> <p>ด้าน นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. กล่าวว่า ทราบว่าผอ.รพ.ต้นสังกัดได้เรียกตัวแพทย์คนดังกล่าวมาหารือแล้ว ซึ่งเหตุเกิดภายในคลินิกส่วนตัว แต่เมื่อเจ้าตัวยังรับราชการ เรื่องนี้ทำให้เกิดความเสียหาย ก็อาจนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น</p> <p>นพ.พนินทร์ จารุวัฒน์มงคล ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ กล่าวว่า ต้องรอผลการสืบสวนจากตำรวจก่อน ส่วนรพ.ได้ตั้งคกก.สืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งแพทย์ได้ปฏิเสธและให้ข้อมูลเหมือนที่ให้การกับทางตำรวจ คือ ใช้เครื่องอัลตราซาวด์ซึ่งสวมถุงยางอนามัยป้องกันติดเชื้อสอดเข้าไปตรวจภายใน เนื่องจากยังไม่มีความผิดที่ชัดเจนจึงยังไม่ได้สั่งพักงาน</p> <p>ด้าน ร.ต.อ.รัชพล ขวัญเซ่ง ร้อยเวรเจ้าของคดี เปิดเผยว่า ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธและจะไปให้การในชั้นศาล ขณะนี้รอผลตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ ประมาณ 10-15 วันจะสรุปสำนวนส่งฟ้องได้ ส่วนผลการตรวจพิสูจน์ผู้เสียหายของรพ.ตำรวจ ไม่พบคราบอสุจิ แต่พบร่องรอยบางอย่างเท่านั้น</p> <p>พ.ต.ท.บุญเชิด จันทร์มณี รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ เจ้าของคดี เปิดเผยว่าได้รับการประสานงานจาก น.ส.ศรันยา หวังสุขเจริญ หรือทนายนิต้า ว่าจะพาผู้เสียหายรายอื่น ๆ มาแจ้งความดำเนินคดีแพทย์คนดังกล่าวเพิ่มเติม คาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้า สำหรับผู้ต้องหาคนนี้เคยถูกแจ้งความก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับคนไข้หลายปีแล้ว ปีละประมาณ 2-3 คดี ล่าสุดเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา แต่ก็สามารถไกล่เกลี่ยยุติคดีได้ตลอด</p> <p>ด้าน นพ.จักรพงษ์ ลีลาพร แพทย์ผู้ถูกกล่าวหา กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการติดต่อกัน แต่ทุกอย่างเป็นการพูดคุยเชิงเทคนิคทางการแพทย์ เช่น ใช้คำว่าที่รักเพื่อกระตุ้นการรักษา บางอย่างเป็นเรื่องของจรรยาแพทย์ไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งรพ.ได้รายงานไปยังปลัด สธ. ทราบตามกรอบของราชการแล้ว ยังคงทำงานไปตามปกติ และจะตั้งทนายต่อสู้คดีต่อไป ยินดีให้ความร่วมมือกับแพทย์สภาในการตรวจสอบ ยืนยันว่าเป็นการรักษาและเป็นการเข้าใจผิดของคนไข้ ส่วนกรณีโอนเงิน 3 แสนบาทให้ผู้เสียหายนั้น เนื่องจากเอ็นดูและทราบว่าผู้เสียหายเดือดร้อน จึงโอนเงินไปให้ด้วยความหวังดี</p>
<p>เดลินิวส์ คมชัดลึก มติชน ข่าวสด เว็บไซต์ sanook เว็บไซต์ innnews เว็บไซต์ tmamcot เดลินิวส์ คอลัมน์ X-RAY สุขภาพ</p>	<p><b><u>รพ.พระราม 2 ปฏิเสธการรักษา</u></b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สบส. กล่าวถึงกรณีการร้องเรียนตรวจสอบมาตรฐานรพ.พระราม 2 และรพ. ชี้แจงว่าขออนุญาตจากทางเขตแล้ว ว่า เขตอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอย ส่วน สบส.เป็นการอนุญาตให้ใช้สถานที่รักษาพยาบาล เมื่อรพ.ขอเขตแล้วจะต้องมาขออนุญาตสบส. เพื่อเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานและอนุญาตให้เปิดใช้พื้นที่ แต่ยังไม่ได้ออก และจากที่ตรวจสอบมาตรฐานรพ. เรื่องบุคลากรถือว่าครบ แต่มีบางส่วนยังไม่ได้ยื่นเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ</p> <p>-เสนอบทความ นพ.สัณชัย ชาสสมบัติ รองเลขาธิการ สพฉ. แนะนำวิธีปฏิบัติตัวเมื่อถูกน้ำกรด ว่า ต้องเอาสารออกจากร่างกายให้เร็ว และปกป้อง 3 อวัยวะสำคัญคือ ลูกตา ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร โดย 1.รีบเอาเสื้อผ้าที่ถูกรสารถนั้นออกไปจากตัว 2.เนื่องจากยังไม่ทราบว่าสารอะไร ปริมาณความเข้มข้นเท่าไร อย่าเพิ่งล้างน้ำ เพราะจะทำให้สารนั้นกระจายหรือไปโดนส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ให้ใช้ผ้าสะอาดซับสารออกก่อน กรณีหาผ้าซับไม่ได้ ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนานกว่า 15 นาที โดยพยายามไม่ให้โดนผิวส่วนอื่น แล้วรีบมารพ. กรณีโดนสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่ใบหน้า ต้องรีบหลับตาให้สนิท พยายามอย่าหายใจเข้า ควรสั่งน้ำมูกออก ล้างปาก บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ รอบ แล้วรีบมารพ.ให้เร็วที่สุด โดยระหว่างทางอาจใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำค่อย ๆ ชุบออก</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b><u>นักมวยเด็ก</u></b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีนักมวยเด็กวัย 13 ปี เสียชีวิตหลังถูกต่อยน็อกหัวกระแทกเวที ว่า การออกกำลังกายเล่นกีฬาเป็นสิ่งดี แต่ก็หาหลายชนิดเสี่ยงบาดเจ็บรุนแรงได้ อย่างกรณีนักมวยเด็ก หากขึ้นชกในสภาพร่างกายที่ไม่พร้อม กำลังหมัดของคู่ต่อสู้เด็กสามารถทำให้เกิดการสะบัดของคออย่างเฉียบพลัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หลุดเลือดสมองอาจฉีกขาด และก้อนเลือดกดทับสมองจนเสียชีวิตได้ การถูกชกโดยตรงที่ศีรษะอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตระหว่างเนื้อสมองกับกะโหลก และเนื้อสมองได้รับการกระทบกระเทือนซ้ำ ๆ ในระยะยาวจะทำให้ประสิทธิภาพของสมองถดถอยอย่างมาก ดังนั้น ต้องเลือกกีฬาที่เหมาะสมกับช่วงวัยและสภาพร่างกายของเด็ก หลีกเลี่ยงกีฬาที่อาจก่อให้เกิดความบอบซ้ำของร่างกายและสมอง ควรเน้นให้เด็กมีความสุข สนุก รู้จักน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และได้พัฒนาทักษะที่จำเป็น</p>
ข่าวสด เดลินิวส์	<p><b>จับยาแก้ปวดปลอม</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.สตร. ในฐานะรอง ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และสารสนเทศ ร่วมกับ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. พร้อม จนท.ออย. จนท.ตร. นำหมายศาลบุกทลายโกดังผลิตยาแก้ปวดหรือยาแก้ปวดที่ปลอมยี่ห้อต่างๆ กรุงเทพฯ รวบ 4 ผู้ต้องหา ของกลางมูลค่า 20 ล้านบาท เน้นคดีผลิตยาปลอม ผลิตยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยเมื่อกลางเดือนส.ค.เคยบุกทลายที่สมุทรสาครแล้ว แต่ยังไม่ส่งมอบผลิตส่งขายในร้านยาและเว็บไซต์</p> <p>นพ.ธเรศ กล่าวว่า โกดังที่เข้าตรวจค้นถือว่าเป็นโกดังขนาดใหญ่ที่ลักลอบผลิต โดยปกติแล้วการผลิตยาควบคุมพิเศษจะต้องรายงานอัตราการผลิตให้ ออย.ทราบ และร้านขายยาจะสามารถจำหน่ายต่อครั้งได้ไม่เกิน 20 เม็ด ภายในร้านมีได้ไม่เกิน 1,000 เม็ด และห้ามจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี</p>
สยามธุรกิจ	<p><b>หมอลือ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้รับเบาะแสการลักลอบฉีดสารเสริมความงามถึงที่พักโดยหมอกระเป่าในย่านมีนบุรี จึงได้ร่วมมือกับตำรวจกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม และออย. บุกจับหมอกระเป่าได้ 2 ราย รายแรกเป็นหญิง อายุ 31 ปี สำเร็จการศึกษาด้านการตลาด จับได้ขณะเข้ามาให้บริการฉีดสารเสริมความงามในที่พักของผู้รับบริการ ส่วนรายที่ 2 เป็นหญิง อายุ 42 ปี เป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล จับได้ในที่พักตนเองขณะให้บริการ</p>
ไทยรัฐ	<p><b>รณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผวจ.สระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดคูน้ำหนองแอ่งควบคุมมลพิษ ต.หน้าพระลาน โดยมี รองผวจ.สระบุรี รองผอ.กอ.รมน. นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สจจ.สระบุรี นายกเทศมนตรี ต.หน้าพระลาน พร้อมด้วยส่วนราชการ อปท. และผู้ประกอบการ ร่วมกิจกรรมบริเวณ ร.ร.บ้านคู้เขาเขียว ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพื่อแสดงพลังในการที่ร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ กระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งหน้าบ้านของตนเองและในชุมชน</p>
เว็บไซต์ไทยโพสต์	<p><b>ผลสำรวจการรับบริการ รพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง สำรวจทุกข์จากบริการ รพ. จำนวน 2,587 คน ระหว่าง 1 - 16 พ.ย. 2561 พบว่า ร้อยละ 50.6 ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า รองลงมา ร้อยละ 28.0 ใช้สิทธิประกันสังคม ร้อยละ 11.6 ใช้สิทธิข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 7.2 ใช้สิทธิประกันชีวิต บริษัทเอกชน และร้อยละ 2.6 ใช้อื่นๆ ตามลำดับ ทุกข์จากบริการรพ.ที่ต้องเร่งปรับปรุงด่วนที่สุด ได้แก่ รอคิวนาน ร้อยละ 33.5 รองลงมาคือ แพทย์ พนักงาน พยาบาล ไมย่นดีต้อนรับ พุดจาไม่ดี ร้อยละ 15.2 จัดยาให้ราคาถูก ไม่มีคุณภาพ มุ่งแต่เอากำไร ร้อยละ 13.4 ปัญหาเกี่ยวกับแพทย์ เช่น รักษาไม่ตรงโรค ผิดจรรยาบรรณ ร้อยละ 8.7 ปัญหาผลกระทบจากการรักษา ร้อยละ 4.2 และ อื่นๆ เช่น ไม่รับรักษาคนไข้ ร้องเรียนแล้วเงียบ จ่ายค่ายาเอง เลือกปฏิบัติไม่เต็มใจรักษา สถานที่ไม่สะอาด ระบบไม่ดี ร้อยละ 7.4 ในขณะที่ ร้อยละ 17.6 ไม่มีปัญหา</p> <p>ค่าคะแนนเฉลี่ยความพอใจจากการใช้สิทธิรักษาพยาบาล คะแนนเต็ม 10 พบว่า พอใจค่อนข้างมาก 7.06 คะแนน โดยผู้ใช้สิทธิข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐมีความพอใจสูงสุด 7.83 คะแนน รองลงมาคือ สิทธิประกันชีวิต บริษัทเอกชน 7.20 คะแนน สิทธิประกันสังคม พอใจ 6.98 สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า พอใจ 6.74 คะแนน</p> <p>อันดับความพอใจต่อรพ.รัฐบริการดี คะแนนเต็ม 10 รพ.จุฬาลงกรณ์ได้ 9.25 รพ.ศิริราช 8.74 รพ.จุฬาลงกรณ์ และ รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น 8.53 รพ.มหาสารคามราชสีมา และรพ.รามมา 8.41 รพ.พระมงกุฎเกล้าและรพ.ราชวิถี 8.27 รพ.มหาสารคามเชียงใหม่ 8.18 และรพ.สงขลานครินทร์ 8.11</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก	<p><b>โครงการหมอชวนวิ่ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นพ.สจ.นครพนม แพณเค็ก-เขมนิจ จามิกรณ์ นักแสดง และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมหมอชวนวิ่ง จ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>นครพนม ระยะทาง 6 กม. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง กระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และส่งผลดีต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า รพ.บ้านโป่งเริ่มรับมอบทาว์วิ่งวันที่ 22 พ.ย. 2561 บริเวณหน้า ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอุกแก จ.กาญจนบุรี เวลาประมาณ 12.00 น. วิ่งเข้ารพ.บ้านโป่ง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมวิ่งโดยพร้อมเพรียงกัน เพียงซื้อเสื้อตัวละ 200 บาท</p>
ไทยโพสต์	<p><b>กิจกรรมวิ่งต้านโรค NCDs</b></p> <p>- เสนอข่าว ก.พาณิชย์ ก.มหาดไทย ก.เกษตรฯ สธ. สสส. และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมมือกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เดิน-วิ่ง Great Food Good Run 2018 "วิ่งปลอดภัย กินอาหารปลอดภัย ไร้โรค NCDs" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักเรื่องการมีกิจกรรมทางกาย พร้อมเลือกบริโภคอาหารที่ดีจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรนวัตกรรม ในวันที่ 23 ธ.ค. 2561 ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย สมัยครได้ที่เว็บไซต์ <a href="http://www.thaijogging.org">www.thaijogging.org</a>.</p>
เดลินิวส์	<p><b>ปัญหาทางพาราคาต้า</b></p> <p>- เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ ก.เกษตรฯ แก้ปัญหาพาราคาต้าอย่างเร่งด่วน โดยนายฤทธิชัย บุญราช รมว.เกษตรฯ เตรียมเสนอที่ประชุม ครม. วันที่ 20 พ.ย. ขออนุมัติงบฯ 20,000 ล้านบาท แก้ปัญหาพาราคาต้าเฉพาะหน้า และตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ สร้างแรงจูงใจด้วยมาตรการด้านภาษี พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ ก.ศึกษาธิการ ก.สาธารณสุข, ก.กลาโหม และก.พัฒนาสังคมฯ ให้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพาราจาก กยท. เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ภายในประเทศ</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch